

สรุปข้อสั่งการ
ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เนื่องจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่เป็นที่ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ในการประชุม ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด ให้ใช้ข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติเป็น ข้อมูลกลาง ในการประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น</p> <p>สำหรับจังหวัดที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ/รับรองข้อมูล จำนวน ๒๐ จังหวัด (กระบี่ นราธิวาส น่าน พระนครศรีอยุธยา พัทลุง ภูเก็ต มุกดาหาร ยะลา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สมุทรปราการ สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุตรธานี และอุบลราชธานี) ขอให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p>	สน.บถ.
	<p>๒. การขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามแนวทางและแผนปฏิบัติการที่กำหนด โดยให้กำชับ ติดตาม บูรณาการการทำงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจกับครัวเรือนให้ประชาชนในครัวเรือนคัดแยกขยะ เศษอาหาร หรือขยะเปียกในครัวเรือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังดำเนินการไม่ครบถึง ๘๐% จำนวน ๑๑ จังหวัด (ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี พัทลุง ระยอง เพชรบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ นนทบุรี และสระแก้ว) ขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการต่อไป</p>	กสว.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>๓. การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ให้จังหวัด อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัด กิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกลงพื้นที่ ตามครัวเรือนสนับสนุนกิจกรรมตามครัวเรือนต่อไป</p>	กสว.
	<p>๔. การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้จังหวัดสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป และชักชวน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดและส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกองการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้จัดทำเพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ ข้อมูล และข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร</p>	กต.
	<p>๕. การส่งเสริมโภชนาการของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ขอให้จังหวัดกำชับสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๑๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าอาหารกลางวัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนนักเรียน ๑ - ๔๐ คน อัตราค่าอาหารกลางวัน ๓๖ บาท/คน/วัน - จำนวนนักเรียน ๔๑ - ๑๐๐ คน อัตราค่าอาหารกลางวัน ๒๗ บาท/คน/วัน - จำนวนนักเรียน ๑๐๑ - ๑๒๐ คน อัตราค่าอาหารกลางวัน ๒๔ บาท/คน/วัน - จำนวนนักเรียน ๑๒๑ คนขึ้นไป อัตราค่าอาหารกลางวัน ๒๒ บาท/คน/วัน 	กศ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>๖. “ร่ววมหาตไทยเพื่อคนไทย” ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแนวทางการบูรณาการกิจกรรม “ร่ววมหาตไทยเพื่อคนไทย” ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับชั้นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนภาคภูมิใจรักความเป็นไทย รักษา สืบสานและต่อยอดและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน</p>	กศ.
	<p>๗. การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอขออนุมัติหลักการในการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงขอความร่วมมือจังหวัดเชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ/ข้าราชการ และประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>	สน.บถ.
	<p>๘. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (กรม) ขอให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เร่งรัดการดำเนินการ โดยจังหวัดที่ยังไม่ก่องหน้าผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครสวรรค์ บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี สุรินทร์ และหนองบัวลำภู - วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น สงขลา พิจิตร นครราชสีมา สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอุดรธานี 	กยผ.

สรุปข้อสั่งการ
ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)	<p>๑. การของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการทั้งการของบประมาณโดยตรง และการของบประมาณผ่านระบบของจังหวัดและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านปีงบประมาณ จังหวัดจึงต้องมีการทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ ในการของบประมาณเพื่อป้องกันการตกหล่นหรือเกิดข้อผิดพลาด</p>	กยผ.
	<p>๒. การแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติเห็นชอบในหลักการฯ จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบเงื่อนไขและเป้าหมายในกระบวนการจัดตั้งชุมชนขึ้นมาโดยละเอียด มีข้อสังเกต ๒ ประเด็น ดังนี้</p> <p>๑) กำหนดให้มีการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลที่เห็นเป็นการสมควร ให้คำนึงถึงความหนาแน่นของประชาชนประกอบด้วย</p> <p>๒) กำหนดให้คณะกรรมการชุมชนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลัง</p>	กพส.
	<p>๓. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนด Clusters ขยะมูลฝอยที่เสนอเข้ามาไม่เป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กำหนด โดยหลักการของ Clusters ขยะมูลฝอยต้องบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและให้ทำได้จริงในทางปฏิบัติ และต้องสามารถเชิญชวนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนได้</p>	กสว.
	<p>๔. การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ขอให้จังหวัดบูรณาการภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อความรู้แก่ประชาชน คู่สมรส และหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนเกิดเป็นทารก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ตั้งเป้าหมายในการลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๐ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกร้อยละ ๕๐ จากอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	กสธ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายสุรพล เจริญภูมิ)	<p>๑. การติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ขอให้สำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น เร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ได้ช้อยติโดยเร็ว</p>	สำนัก/กอง สจจ.
	<p>๒. การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๖) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งตำแหน่งว่างให้ดำเนินการสรรหาแล้ว ปรากฏว่า</p> <p>๑) ก.กลาง ไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา</p> <p>๒) ก.กลาง มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว</p> <p>๓) ก.กลาง ยังไม่ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสรรหา</p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการสรรหาสายงานผู้บริหารได้ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดที่มีข้อสงสัยให้สอบถามมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	สน.บถ.
	<p>๓. การประเมินคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ขณะนี้ยังเหลืออีก ๙ จังหวัด ที่ยังไม่จัดส่งรายชื่อท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ขอให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อเพื่อเข้ารับการประเมิน</p>	กปต.
	<p>๔. มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นกำหนดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อป้องกันการทุจริตค่าอาหารกลางวันและเพื่อซักซ้อมให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยให้สถานศึกษาพิจารณาระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL) มาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และช่วยป้องกันการทุจริตค่าอาหารกลางวันได้</p>	กศ.